



[Tên khách hàng]  
[Dòng địa chỉ 1]  
[Dòng địa chỉ 2]  
[Thành phố, Tiểu bang, Mã Zip]

**Về việc: Cơ quan Điện lực Quận Cam sẽ là nhà cung cấp năng lượng tái tạo mới của bạn và tiếp tục Chương trình Đo Năng lượng Ròng của bạn với các khoản tín dụng nâng cao.**

Kính gửi hàng xóm:

Bắt đầu từ tháng 10 năm 2022, Cơ quan Điện lực Quận Cam (OCPA) trở thành nhà cung cấp năng lượng tái tạo địa phương của bạn. Cơ quan Điện lực Quận Cam (OCPA) là một nhà cung cấp Năng lượng Lựa chọn Cộng đồng (CCE) độc lập, được quản lý tại địa phương, phi lợi nhuận phục vụ các doanh nghiệp và cư dân với năng lượng sạch với mức giá cạnh tranh. Như một phần quan trọng phần trong tầm nhìn của chúng tôi vì một tương lai lành mạnh hơn, OCPA hỗ trợ khách hàng của chúng tôi, những người đã lắp đặt hệ thống năng lượng tái tạo tại nhà và doanh nghiệp của họ.

Năm 2002, cơ quan lập pháp California đã mời các thành phố và/hoặc quận mua điện cho khách hàng trong phạm vi quyền hạn tương ứng. Bằng cách tham gia cùng hàng trăm thành phố của California đã được hưởng lợi từ các chương trình CCE, OCPA đang đưa cộng đồng của mình hướng tới một tương lai bền vững, điều này khiến chúng tôi trở nên kiên cường, độc lập và khỏe mạnh hơn.

### **SỨC MẠNH CỦA NĂNG LƯỢNG LỰA CHỌN CỘNG ĐỒNG:**

- Điện sạch hơn với mức giá cạnh tranh
- Tái đầu tư doanh thu vào cộng đồng của chúng tôi
- Kiểm soát cục bộ bởi các nhà lãnh đạo trong cộng đồng

Khi (các) tài khoản dịch vụ của bạn chuyển giao cho Cơ quan Điện lực Quận Cam, SCE và OCPA sẽ làm việc cùng nhau để tiếp tục cung cấp dịch vụ Đo Năng lượng Ròng (NEM) cho (các) tài khoản của bạn. Theo thỏa thuận này, SCE sẽ chịu trách nhiệm về các khoản phí và tín dụng dịch vụ giao hàng NEM, và OCPA sẽ chịu trách nhiệm về các khoản phí phát sinh NEM và tín dụng. SCE và OCPA hợp tác để đảm bảo không có khoản phí trùng lặp nào trên hóa đơn của bạn; bạn sẽ thanh toán hóa đơn của mình qua SCE như bạn luôn có.

Tỷ lệ Bù đắp Thặng dư Ròng của OCPA cho kWh phát điện thực vượt mức của bạn cao hơn 10% so với tỷ lệ phổ biến trong tháng 4 của SCE.

Ghi danh vào Dịch vụ OCPA không ảnh hưởng đến biểu giá hiện tại của bạn, bao gồm mức giá cũ hoặc các chương trình cũ như NEM 1.0 hoặc NEM 2.0.



## Tiếp cận với năng lượng tái tạo dễ dàng.

OCPA mua năng lượng tái tạo và đưa nó vào lưới điện, trong khi SCE tiếp tục cung cấp nguồn điện đó và duy trì các đường dây. Chúng tôi chỉ đơn giản là làm sạch lưới điện và bổ sung điện sạch hơn vào đường dây cho bạn.

## Khách hàng NEM của Cơ quan Điện lực Quận Cam sẽ được hưởng lợi từ những điều sau đây:

- Chương trình NEM của OCPA tương tự như chương trình NEM hiện tại của bạn và có một lợi ích bổ sung là thay thế các hóa đơn lớn khi điều chỉnh hàng năm của bạn bằng thanh toán hàng tháng.
- Nếu bạn tiêu thụ nhiều điện hơn mức bạn tạo ra, bạn sẽ thấy một khoản phí hàng tháng trên hóa đơn của mình. Điều này giúp bạn lập ngân sách chi phí điện hàng tháng thay vì mỗi năm một lần.
- Các khoản tín dụng phát sinh ròng tích lũy được trong thời hạn thanh toán được chuyển thành ngân hàng và được sử dụng để bù đắp bất kỳ khoản phí phát sinh nào trên các hóa đơn hàng tháng tiếp theo. Tín dụng hàng tháng của bạn sẽ ở cùng mức giá bán lẻ mà chúng tôi tính cho khách hàng tiêu thụ điện trong tháng.
- Tháng Tư hàng năm OCPA sẽ điều chỉnh khách hàng NEM. Những khách hàng tạo ra nhiều hơn số tiền họ tiêu dùng trong suốt cả năm sẽ được bù đắp phần phát sinh vượt mức theo tỷ lệ Bù đắp Thặng dư Ròng của OCPA. Tỷ lệ NSC của OCPA cho sản lượng điện dư thừa của bạn (kWh) cao hơn 10% so với tỷ lệ tháng 4 của SCE.
- Là một phần trong dịch vụ của OCPA, các khoản tín dụng và phí ròng hàng năm sẽ giống như khi bạn sử dụng dịch vụ đi kèm SCE. OCPA sẽ hoàn trả cho các khách hàng NEM đã đăng ký của chúng tôi các khoản phí điện có thể đã được SCE chi trả trước khi tham gia OCPA.

Để tìm hiểu thêm về dịch vụ, mức giá hoặc chương trình OCPA, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại [OCPower.org/NEM](http://OCPower.org/NEM) hoặc gọi 1-866-2-OCPOWER (1-866-262-7693) và chúng tôi sẽ rất vui khi thảo luận của bạn rành mạch nhu cầu.

## **CƠ QUAN ĐIỆN LỰC QUẬN CAM** **NHÓM HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG**